

สรุปประเด็นข้อสั่งการการประชุมหรือข้อราชการ สด. รายสัปดาห์ (DLA Morning Brief)

ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุม ๕๕๐๑ อาคาร ๕ ชั้น ๕ สด.

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ
สรุปประเด็นข้อสั่งการของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	<p>๑. การจัดระเบียบงานสารบรรณ เมื่อมีการรับหนังสือแล้ว เจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการบันทึกและรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานและรองอธิบดีที่กำกับดูแลสำนัก/กอง ทราบ เพื่อเป็นการติดตามการทำงานและเป็นการส่งเสริมให้เกิดระบบการทำงานอย่างรวดเร็ว โดยในส่วนกลางมอบหมายให้สำนักงานเลขานุการกรม มีหน้าที่ต้องบันทึกการรับหนังสือเข้า รวมไปถึงวันเสร็จสิ้นกระบวนการทำงาน ทั้งนี้ ต้องรายงานให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบทุกสัปดาห์ สำหรับในสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการรับหนังสือในช่องทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และช่องทางอื่น ๆ ทุกฉบับ และรายงานให้ท้องถิ่นจังหวัดทราบทุกครั้งด้วย</p> <p>๒. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด ได้ไปแนะนำทำความเข้าใจให้ผู้บริหารท้องถิ่นและข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทราบถึงหลักการวางตัวเป็นกลางในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น</p> <p>๓. งานประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่เป็นเรื่องสำคัญและเรื่องเร่งด่วน ขอให้สำนักงานเลขานุการกรม (กลุ่มงานประชาสัมพันธ์) และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น ร่วมกันนำเสนอในเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในหน้าแรก ๆ เพื่อให้ผู้สนใจได้รับรู้และค้นหาได้สะดวก</p> <p>๔. การสนับสนุนการใช้ยางพารา ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด ได้เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมในการก่อสร้างถนน หรือการก่อสร้างอื่น ๆ โดยกรมทางหลวงชนบท ได้รับรองแล้วว่าคำแนะนำทางวิชาการในการสร้างถนนโดยมียางพาราเป็นส่วนผสมสามารถดำเนินการได้ถ้าปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบได้มีหนังสือแจ้งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทราบด้วย เพื่อจะได้ดำเนินการแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป</p>	<p>- สด. - ทุกสำนัก/กอง - สดจ.</p> <p>- กต. - สดจ.</p> <p>- สด. - ศส.</p> <p>- กพส. - สดจ.</p>	

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ
สรุปประเด็นข้อสั่งการของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	<p>๕. การปฏิบัติการแผนจังหวัดสะอาด ขอให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบได้จัดทำร่างตัวอย่างโครงการส่งไปให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เพื่อจะได้นำไปดำเนินการได้</p> <p>๖. การติดตั้งถังขยะเปียกประจำครัวเรือนและถังขยะเปียกรวม ต้องมีการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒</p> <p>๗. การฝึกอบรมการจัดทำถังขยะเปียก อาจจะให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นเจ้าภาพหลักในการฝึกอบรมการจัดทำถังขยะเปียก โดยจัดอบรมในเวลาสั้น ๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถทำถังขยะเปียกประจำครัวเรือนของตนเองได้ ทั้งนี้ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดอาจพิจารณาจัดซื้อถังขยะเปียกแจกทุกครัวเรือน</p> <p>๘. การสำรวจบุคลากรครูขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบได้มีหนังสือแจ้งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด สำรวจความต้องการอัตราบุคลากรครูขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>๙. การอบรมเกี่ยวกับงานของท้องถิ่น ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดได้แจ้งผู้บริหารท้องถิ่นให้มีความสำคัญและส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมด้วยทุกครั้ง</p> <p>๑๐. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ครบร้อยละ ๑๐๐</p>	<p>- กพส. - สกจ. - กพส. - สกจ. - กพส. - สกจ. - สน.บถ. - สกจ. - สป.พถ. - สกจ. - กพส. - สกจ.</p>	<p>- ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒</p>
สรุปประเด็นข้อสั่งการของรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายสันติธร ยิ้มละมัย)	<p>๑. การรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔ ซึ่งยังไม่ได้รับรายงาน จำนวน ๑๗ จังหวัด ๔๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดที่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้รับรายงาน ช่วยดำเนินการเร่งรัดติดตามด้วย หากไม่สามารถดำเนินการได้ก็ให้ชี้แจงมายังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมทั้งระบุเหตุผล</p> <p>๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ ได้แจ้งเวียนให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดทราบแล้ว ขอให้ดำเนินการแนะนำและทำความเข้าใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบด้วย</p>	<p>- ตบ. - สกจ. - สน.คท. - สกจ.</p>	

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ
สรุปประเด็นข้อสั่งการของรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายสันติธร ยิ้มละมัย)	<p>๓. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการขอกู้เงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา โดยได้มีคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๔๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติโครงการลงทุนที่จะขอกู้เงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา กรณีการขอกู้เงินภายใต้กรอบวงเงินไม่เกินจำนวน ๕๐ ล้านบาท ซึ่งจะก่อให้เกิดภาระชำระหนี้ในแต่ละปีเกินกว่าร้อยละ ๑๐ ต่อรายได้เฉลี่ย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มีความสามารถในการชำระหนี้โดยไม่กระทบต่อรายจ่ายประจำ ทั้งนี้ ได้แจ้งเวียนให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดทราบแล้ว ขอให้ดำเนินการแนะนำและทำความเข้าใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบด้วย</p> <p>๔. การเรียกรายงานตัวจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ จะดำเนินการเรียกมารายงานตัวครั้งที่ ๘ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ จำนวน ๔๔๗ อัตรา ทั้งนี้ เป็นการเรียกในกรณีบรรจุต่ำกว่าที่สอบได้ และหากมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใดต้องการขอใช้บัญชีสามารถขอมาได้ตลอดระยะเวลา</p> <p>๖. การเรียกรายงานตัวจากบัญชีการสรรหาสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะดำเนินการเรียกมารายงานตัวครั้งที่ ๕ ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ จำนวน ๘ อัตรา</p> <p>๗. คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสอ.) ได้กำหนดช่วงเวลาการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ไว้ โดยประมาณช่วงเดือนกุมภาพันธ์ จะประกาศรับสมัครสอบ ช่วงเดือนมีนาคมจะดำเนินการรับสมัครสอบ ช่วงเดือนพฤษภาคมจะดำเนินการสอบ และช่วงเดือนกรกฎาคมจะประกาศผลสอบ ในส่วนของการสรรหาสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดช่วงเวลาไว้ โดยประมาณช่วงเดือนเมษายนจะประกาศรับสมัครสอบ ช่วงเดือนมิถุนายนจะดำเนินการสอบ และช่วงเดือนกรกฎาคมจะประกาศผลสอบ</p>	<p>- สน.คท. - สจจ.</p> <p>- สน.บถ. - สจจ.</p> <p>- สน.บถ. - สจจ.</p> <p>- สน.บถ.</p>	

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ
<p>สรุปประเด็นข้อสั่งการของรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายขจร ศรีชวโนทัย)</p>	<p>๑. การดำเนินการสอบตำแหน่งท้องถิ่นจังหวัด (ประเภท อำนวยการ ระดับสูง) จะดำเนินการสอบในวันที่ ๒๖ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒ ขอให้เตรียมความพร้อมนำเสนอผลงาน ประมาณ ๘ นาที</p> <p>๒. การดำเนินการสอบเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จะดำเนินการสอบข้อเขียนประมาณต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ สามารถศึกษาเนื้อหาบรรยาย KM Conference ได้ทุกวันอังคาร</p> <p>๓. รางวัลเลิศรัฐ รอบปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด ช่วยดำเนินการส่งมาให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยเร็ว</p> <p>๔. การติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายที่สำคัญ ได้แก่ ๑) การจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน ๒) การรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ๓) โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๔) การบูรณาการแก้ไขผักตบชวา ๕) โครงการคืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น ๖) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๗) การขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ๘) โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ๙) การนำหลักการ บวร : บ้าน วัด โรงเรียน มาเป็นแนวทางในการดำเนินการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ๑๐) การเร่งรัดการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน/มาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๑) การสนับสนุนการใช้ยางพารา ๑๒) โครงการ ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ ถนน ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม ๑๓) โครงการห้องน้ำสะอาดและปลอดภัย ๑๔) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่นและการถ่ายทอดความรู้ การสร้างสนามเด็กเล่น สร้างปัญญา ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ดำเนินการเร่งรัดติดตามให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามนโยบายด้วย</p>	<p>- กจ. - สจจ.</p> <p>- กจ. - ทุกสำนัก/กอง</p> <p>- ก.พ.ร.สจ. - สจจ.</p> <p>- กพส. - กศ. - สจจ.</p>	

ประเด็น	ข้อสังหาร/รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ
สรุปประเด็นข้อสังหาร ของรองอธิบดีกรม ส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น (นายขจร ศรีชวโนทัย)	๕. การติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รายจ่ายลงทุน) ของ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ดำเนินการเร่งรัดติดตามด้วย	- กยผ. - สกจ.	

สรุปประเด็นโดย : ฝ่ายช่วยอำนวยความสะดวก
สำนักงานเลขานุการกรม
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๒๔ มกราคม ๒๕๖๒